

ภาคประชาชน ล่าชื่อจี้รัฐบาล เลิกระเบิดโขง!

เชียงราย ● ภาคประชาชนผนึกกำลังจัดกิจกรรมด้านระเบิดแก่งแม่น้ำโขง พร้อมล่ารายชื่อคัดค้าน ประกาศจุดยืนให้รัฐบาลยกเลิกมติ ครม. 27 ธ.ค.59 ซึ่งไทยมีแต่เสียกับเสีย ทำลายทรัพยากร-ระบบนิเวศ เปิดทางจีนยึดอำนาจเศรษฐกิจฐานราก

สืบเนื่องจากกรณีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 ก.พ.ที่ผ่านมา ยืนยันเดินทางพัฒนาการเดินทางระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง และโครงการระเบิดแก่งแก่งหินในแม่น้ำโขง มิเช่นนั้นจะทำให้ประเทศชาติเสียประโยชน์ พร้อมระบุให้ทำประชาพิจารณ์ให้ผ่านด้วยนั้น

ที่ทำเรือผาด่าน ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระหว่างเวลา 13.00-18.00 น. เครือข่ายภาคประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรม “ฮอมบุญ ฮอมปอย หยุดระเบิดแก่งแม่น้ำโขง” เพื่อรณรงค์ต่อต้านโครงการปรับปรุงร่องแม่น้ำโขง หรือการระเบิดแก่งแก่งในแม่น้ำโขงที่ดำเนินการโดยประเทศจีน

โดยภายในงานได้มีการจัดขบวนรับลงชื่อคัดค้านการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง มีการติดป้ายคัดค้านการระเบิดแม่น้ำโขง ซึ่งมีข้อความทั้งภาษาไทย จีน ลาว อังกฤษ เช่น “ฮอมบุญ ฮอมปอย” หยุดระเบิดแก่งแม่น้ำโขง ปกป้องแม่น้ำเพื่อมนุษยชาติ อีกทั้งมีนิทรรศการภาพวาดและภาพถ่ายหลายมุมมองที่เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ ความสวยงาม และกิจกรรมต่างๆ ที่สื่อความหมายถึงการอนุรักษ์แม่น้ำโขง พร้อมเวทีการแสดงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่น ขับขอมโดยวงแม่ทองสร้อย การแสดงดนตรีของวงหลิบทอง กิจกรรมพื้นเมืองโดยชาวลาหู่ เป็นต้น โดยมีนายวัฒน์ ร้อยแก้ว ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ เป็นผู้นำจัดกิจกรรมที่สำคัญ อย่างทำพิธีกรรมเลี้ยงเจ้าพ่อ

ผาด่าน และปักตุงโจย (ธงชัย) เพื่อประกาศปกป้องน้ำโขง

นอกจากนี้ ระหว่างการจัดกิจกรรมทางคณะผู้จัดงานได้เปิดเวทีให้ตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ขึ้นประกาศเจตนารมณ์และแสดงความคิดเห็นต่อโครงการระเบิดแก่งน้ำโขงอย่างต่อเนื่อง

อ่านต่อหน้า 10

ภาคประชาชน

นายวัฒน์กล่าวว่า งานครั้งนี้ประชาชนที่ให้ความร่วมมือทุกคนคือผู้มีส่วนร่วมปกป้องแม่น้ำโขง ที่มีประชาชนเป็นเจ้าของ 60 ล้านคน งานวันนี้ไม่ใช่งานวันแรกหรือวันสุดท้ายของการต่อสู้ภาคประชาชน แต่เป็นอีกวันที่น่าจดจำเหมือนอดีตที่ผ่านมา และในอนาคตที่กำลังจะมาถึง ดังนั้นขอขอบคุณน้ำใจจากทุกคนที่มาร่วมงานฮอมบุญ ฮอมปอยๆ ด้วย ขอให้ทุกคนพึงรู้ไว้ว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความเข้มแข็ง ใครที่ทำลายเราไม่ได้

ด้านนายเดชพัฒน์ มโนวงศ์ เลขานุการสภาประชาชนลุ่มน้ำอิง นำอ่านแถลงการณ์บนเวที มีเนื้อหาโดยสรุปว่า โครงการระเบิดแก่งแม่น้ำโขงระยะที่ 2 เพื่อเปิดทางให้เรือจีนเข้ามาในลาวานั้น ไม่ได้ส่งผลต่อแม่น้ำโขงอย่างเดียว แต่ส่งผลกระทบต่อแม่น้ำอิง ซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาด้วย โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนน้ำจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำโขง หากระดับน้ำโขงไม่ขึ้นสูงสุดจะไม่มน้ำไหลเข้าไปในแม่น้ำสาขาเลย พันธุ์ปลา พืชพันธุ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแม่น้ำอิงจะถูกทำลายไปด้วย และระดับน้ำดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนที่พึ่งพาอาศัยแม่น้ำอิงด้วย สภาประชาชนลุ่มน้ำอิงจึงไม่เห็นด้วยกับการระเบิดแก่งน้ำโขง

“ขอแสดงจุดยืนร่วมกับเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำโขงในการต่อต้านโครงการระเบิดแก่งในแม่น้ำโขง พร้อมทั้งได้ออกแถลงการณ์ยื่นข้อเสนอ ขอให้รัฐบาลยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 27 ธ.ค.2559 เรื่องแผนพัฒนาการเดินทางระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง และการระเบิดแก่งในแม่น้ำโขง รวมถึงโครงการใดๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศลุ่มน้ำโขงและลุ่มน้ำอิงทั้งหมดอย่างสิ้นเชิง” นายเดชพัฒน์ระบุ

นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร กล่าวว่า แม้ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์เคยได้ให้ความเห็นว่าการต่อต้านการระเบิดแก่งแม่น้ำโขงนั้นกระทำโดยผู้ไม่หวังดีก็ตาม แต่เมื่อไม่นานมานี้ ตนได้พบกับปลัดกระทรวงมหาดไทย และชี้แจงไปแล้วว่า การคัดค้านการระเบิดแก่งเป็นพลังบริสุทธิ์โดยภาคประชาชนซึ่งปรารถนาจะปกป้องแม่น้ำโขงอันเป็นทรัพยากรของทุกคน และ กสม.เองได้รับเรื่องราวเรียนจากภาคประชาชนไว้แล้วเมื่อวันที่ 5 ม.ค.2560 และจะเร่งนำเรื่องเข้าที่ประชุมของอนุกรรมการฯ โดยจะเชิญตัวแทนทุกฝ่ายเข้าชี้แจงภายในเร็ววันนี้

“เชื่อว่าประชาชนไม่มีเจตนารมณ์ใดๆ ที่ไม่ดี แต่ห่วงเรื่องทรัพยากรเท่านั้น และการกระทำของทุกคนในวันนี้ คือทำตามสิทธิประชาชนในรัฐธรรมนูญแล้ว ซึ่งเรื่องระเบิดแก่งนี้ เมื่อครั้ง กสม.ชุดแรกเข้ามาทำงานก็ได้จัดทำรายงานพิจารณาข้อเท็จจริงไว้ และทราบว่า ครม.ยุคนั้นรับทราบแล้วว่าโครงการยุติไปแล้ว แต่เมื่อเดือน ธ.ค.2559 กลับมีมติครม.รอบใหม่มาให้ศึกษาโครงการอีกครั้ง ก็เข้าใจดีว่าประชาชนกังวลและตระหนักในปัญหาไม่น้อย ซึ่งขอให้กำลังใจทุกคนในวันนี้ และขอให้ทำหน้าที่ของพลเมืองต่อไป” นางเตือนใจระบุ

นายประนอม เจริญชัยภูมิ ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การระเบิดแก่งน้ำโขงไม่ได้ทำลายแค่ทรัพยากรเท่านั้น แต่ทำลายเศรษฐกิจฐานรากด้วย และเป็นการเปิดทางให้ประเทศจีนขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางการเมือง การทหาร และยึดอำนาจเศรษฐกิจของไทย เพราะจีนต้องการระบายสินค้าจากประเทศตัวเอง ถ้ามว่าคนไทยได้อะไรบ้าง ไม่ได้เลย มีแต่เสียกับเสีย ส่วนเหตุผลที่เราต้องคัดค้านตั้งแต่ระดับการศึกษาข้อมูล เนื่องจากประวัติศาสตร์สอนเราให้รู้ว่า รัฐบาลไทยไม่ว่าจะศึกษาโครงการอะไรก็ตาม คำตอบที่ได้คือ ต้องศึกษาให้ผลออกมาดี เหมาะสม ถูกต้อง อย่างการศึกษาการระเบิดแก่งนี้ เราารู้อยู่แล้วว่าผลออกมาจะต้องให้คำตอบว่าน้ำจะระเบิด ไม่มีทางจะเป็นอื่นแน่ๆ ดังนั้น การศึกษาความเป็นไปได้ การเอาเรือมาสำรวจ จึงเท่ากับว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งในการเตรียมการระเบิดแก่งน้ำโขง

“ปัจจุบันนี้เราฝากความหวังกับรัฐบาลยุคนี้ไม่ได้ เพราะตัวอย่างเห็นชัดเจน เช่น ความพยายามของ ประชาชนในหลายพื้นที่ ที่อยากจะมีส่วนร่วมรักษาป่า แต่รัฐบาลไม่ให้โอกาส มีแต่จะปิดทางการมีส่วนร่วมเสมอ เห็นชัดหลายประเด็นแล้วว่ารัฐบาลไล่บดขยี้พี่น้อง จนทนทุกข์ระทมอย่างมาก ดังนั้นความหวังในการฟื้นฟูชีวิตวัฒนธรรมของคนท้องถิ่น ต้องเริ่มจากประชาชนตัวเล็กเท่านั้น ซึ่งโครงการต่างๆ ที่ทำโดยทุนใหญ่ของประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะทำลายแม่น้ำโขง เราไม่เอาและไม่เห็นด้วย ล่าสุดมีข่าวดีว่าสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศชัดเจนแล้วว่า ไม่ขอร่วมสังฆกรรมกับโครงการศึกษาการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง” นายประนอมกล่าว

นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ อดีตสมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า ได้เข้ามาทำความเข้าใจกับแม่น้ำโขงมานานแล้วและเข้ามาคลุกคลีกับประชาชนลุ่มน้ำโขงหลายเรื่อง บางเรื่องมีการต่อสู้ถึงกระบวนการในชั้นศาล แม้บ้างขณะบ้าง แต่สิ่งที่ไม่เคยแพ้ คือสิทธิเสรีภาพประชาชน ซึ่งเป็นอำนาจของประชาชน ไม่ใช่อำนาจรัฐ จึงอยากให้กำลังใจคนที่มาร่วมกิจกรรมและคนที่คอยต้านโครงการใหญ่ๆ ลู่อต่อไป เชื่อว่าประชาชนจะชนะแน่นอน

“อยากฝากถามรัฐบาลว่า จะฟังแต่บริษัทเดินเรือหรือไม่คำนึงถึงจิตใจ วิถีชีวิตของคน 60 ล้านคนเลยเหรอ นี่มันศตวรรษไหนแล้ว การรับฟังทุนฝ่ายเดียวเป็นเรื่องล้าหลัง ถ้ารัฐบาลขยับ ประชาชนอย่าขยับ อย่าหลับตา อย่างนี้ เพราะเราจะชนะอีก ชนะทุนให้ได้” นายไกรศักดิ์ระบุ

ขณะที่ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านโครงการระเบิดแก่งหินในแม่น้ำโขงว่า ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ เพราะยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาหาความเหมาะสมอยู่.